

Kính gửi: - Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,
- Các Ban của Tỉnh ủy,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,

Trong thời gian qua, nhất là từ ngày 28/6/2021 khi ca nhiễm Covid-19 đầu tiên xuất hiện trên địa bàn tỉnh đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân trong tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và khuyến cáo của các ngành chức năng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; qua đó, góp phần hạn chế tình trạng lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, số ca nhiễm trên địa bàn tỉnh hiện có xu hướng gia tăng (đã ghi nhận hơn 460 ca), chủ yếu là người Bình Định từ các địa phương có dịch trở về, người Bình Định đi tới các địa phương có dịch quay trở về địa phương, đặc biệt là các ca nhiễm trong gia đình của người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà; ở một số địa bàn, có tình trạng lây lan ra cộng đồng làm ảnh hưởng đến sức khỏe, an toàn tính mạng của người dân.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Kiểm soát chặt chẽ người từ các địa phương có dịch trở về tỉnh, người địa phương đi tới các địa phương có dịch quay trở về địa phương; thực hiện nghiêm các biện pháp khai báo y tế, cách ly y tế và cách ly tập trung (chỉ thực hiện cách ly tại nhà đối với các đối tượng theo quy định khi không thể cách ly tập trung và gia đình đủ điều kiện thực hiện việc cách ly riêng; trong thời gian cách ly tại nhà, đối tượng cách ly và các thành viên trong gia đình phải thực hiện nghiêm các quy định về cách ly và chịu sự giám sát của cộng đồng).

2. Thực hiện nghiêm túc việc cách ly, giãn cách xã hội theo quyết định của cấp có thẩm quyền đối với địa bàn có dịch, những gia đình có người đang thực hiện cách ly. Các cấp ủy chỉ đạo các ban, ngành, Mặt trận và các hội đoàn thể ở địa phương có các biện pháp phù hợp để hỗ trợ cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu hàng ngày cho vùng bị dịch đang thực hiện giãn cách, các gia đình có người đang cách ly; tổ chức hỗ trợ thu hoạch nông sản, bảo vệ tài sản cho các gia đình đang thực hiện cách ly.

3. Quan tâm chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với các nơi có nguy cơ lây nhiễm cao do tập trung đông người, như: tại các doanh nghiệp sản xuất tập trung, chợ... Trong đó lưu ý:

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất tập trung đang duy trì hoạt động: Phải tổ chức lại sản xuất phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch, hạn chế tối đa số lượng công nhân trong cùng một thời điểm. Tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch nhằm hướng đến “Doanh nghiệp an toàn” với các yếu tố: công nhân an toàn, vận chuyển an toàn, lưu trú an toàn, bếp ăn an toàn và phân xưởng an toàn. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tập trung cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý công nhân ở nơi lưu trú, tại doanh nghiệp, quá trình di chuyển từ nơi sản xuất về nơi lưu trú và ngược lại, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Thực hiện các biện pháp giãn cách, không tiếp xúc giữa người lao động với các lái xe vận tải đường dài trong cung ứng, vận chuyển hàng hóa.

- Đối với các chợ, siêu thị, cơ sở mua bán tập trung: Thực hiện nghiêm các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức hoạt động của các chợ, siêu thị, cơ sở mua bán tập trung (thực hiện nghiêm biện pháp: dừng các chợ tạm, dừng hoạt động đối với những người bán không có sạp hàng hóa đăng ký cố định, tổ chức giãn cách đối với các sạp hàng hóa trong chợ; nghiên cứu áp dụng biện pháp tổ chức bán luân phiên đối với các tiểu thương kinh doanh cùng một mặt hàng, phát phiếu đi chợ luân phiên cho người dân trên địa bàn...). Đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, các quy định, giải pháp phòng, chống dịch trong hoạt động kinh doanh, buôn bán đến tiểu thương và người dân. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn cho tiểu thương và người dân khi vào chợ. Triển khai việc test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho các tiểu thương theo quy định. Bên cạnh đó, sớm nghiên cứu tổ chức các hình thức gian hàng an toàn, xe bán hàng lưu động an toàn, tổ chức các hình thức cung ứng hàng hóa phù hợp trên địa bàn.

4. Tổ chức test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trên diện rộng, xét nghiệm RT-PCR đối với các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm theo quy định để tầm soát, cách ly, không chế dịch, không để lây lan trên diện rộng.

5. Khẩn trương thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và các nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND, số 17/2021/NQ-HĐND ngày 27/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đảm bảo tất cả các đối tượng nêu trên được hỗ trợ kịp thời; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

6. Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19 với trọng tâm là nâng cao ý thức tự bảo vệ của mỗi người dân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư và toàn xã hội; quyết tâm bảo vệ vùng không có dịch, thu hẹp

vùng có nguy cơ và vùng có dịch, tiến tới không chế, kiểm soát không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn.

Trong tổ chức thực hiện, cần phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy; phát huy tinh thần, trách nhiệm, vai trò nòng cốt của các cấp ủy cơ sở, chi bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; thành lập các tổ kiểm tra, giám sát của cấp ủy (với thành phần tinh gọn) kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các mô hình hay, cách làm tốt; chấn chỉnh, xử lý các hành vi, biểu hiện chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong phòng, chống dịch.

Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức triển khai thực hiện./.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Đã ký và đóng dấu)

Hồ Quốc Dũng

**ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

*

Số 41-BS/ĐUK

SAO LỤC

Bình Định, ngày 18 tháng 8 năm 2021

T/L BAN THƯỜNG VỤ

PHẠM CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ ĐUK,
- Các ban ĐUK, Đoàn Khối,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Website ĐUK,
- Lưu VPĐUK.



Huỳnh Thanh Nhân